

Số: 28/KH-PTDTNTĐBBĐ

Điện Biên Đông, ngày 15 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 2075/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị,

Trường Phổ thông DTNT THPT Điện Biên Đông xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Chuẩn bị tâm lý cho học sinh các lớp đầu cấp, giúp học sinh làm quen với môi trường học tập mới; tạo không khí học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè.

Nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, nội quy, qui chế, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường, để học sinh hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình.

Rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới, môi trường học tập mới.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, gắn với thực tế địa phương; thực sự có hiệu quả đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp học; tạo được niềm tin, động lực học tập cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường.

Các hoạt động cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện học sinh tích cực, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Phát huy vai trò dẫn dắt của học sinh lớp trên đối với việc tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể của học sinh lớp dưới.

Thực hiện xã hội hóa giáo dục; tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp của đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể địa phương, đại diện các thế hệ học sinh của trường, đại diện cha mẹ học sinh.



II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho học sinh việc chấp hành pháp luật; quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học sinh (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”); Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 về Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐTTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025".

Chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các nội dung, thông tin xấu, độc trên không gian mạng, các yếu tố an ninh phi truyền thống và bảo đảm an ninh, trật tự trong nhà trường; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống của nhà trường; cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các tấm gương tiêu biểu của nhà trường. Phổ biến điều lệ cấp học, bộ quy tắc ứng xử; nội quy nhà trường; tổ chức cho học sinh tìm hiểu và nắm được nội quy và các quy định về quy chế thi, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid - 19; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường. Tuyên truyền giới thiệu cho HSSV biết, tải về và sử dụng các ứng dụng An toàn Covid-19, Cẩm nang phòng, chống Covid – 19....; hướng dẫn học sinh những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt khi tham gia các hoạt động học tập, sinh hoạt tập thể; phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương thường xuyên sàng lọc, tầm soát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19; tăng cường kiểm tra nội bộ việc chấp hành các quy định phòng chống dịch phù hợp tại cơ sở giáo dục, đào tạo, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc; hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc;

3. Hướng dẫn học sinh nắm rõ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị học tập, sơ đồ nhà trường, vị trí phòng học, phòng bộ môn; thư viện, hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao, nhà ăn, khu nội trú (nếu có), công trình nước và vệ sinh, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường. Hướng dẫn học sinh chăm sóc, sử dụng, giữ gìn và bảo vệ các công trình phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường; sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách vở, đồ dùng học tập.

Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về chương trình giáo dục, các hoạt động giáo dục, giới thiệu để giúp các em làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp; làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung, phương pháp, hình thức dạy học môn học/hoạt động giáo dục một cách tích cực, chủ động và tự tin; giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo của môn học; Có giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, giáo dục truyền thống đoàn kết, văn hóa, các giá trị tốt đẹp của dân tộc, của cha ông ta; tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, tin học gắn với việc đổi mới và sáng tạo, hội nhập quốc tế.

4. Giáo dục nội dung kỹ năng sống theo hướng dẫn tại Công văn số 294/SGDDĐT-GDTrH ngày 21/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT. Giới thiệu Tổ tư vấn tâm lý học đường của nhà trường và hoạt động tư vấn tâm lý để hỗ trợ và can thiệp giúp đỡ khi các em gặp khó khăn về tâm lý trong học tập, cuộc sống;

Hướng dẫn ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài tập thể dục nói trên trong suốt năm học. Giới thiệu các câu lạc bộ đang hoạt động trong nhà trường để các em có sở thích và nguyện vọng đăng ký tham gia;

Hướng dẫn trang trí lớp học; sử dụng, giữ gìn, bảo quản trang phục, sách, vở, đồ dùng học tập; nâng cao ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường và cách sử dụng, giữ gìn, bảo vệ công trình vệ sinh, nước sạch và các công trình phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường. Tổ chức cho học sinh trực tiếp tham gia lao động, vệ sinh trường lớp học, công trình vệ sinh trong trường học.

Tổ chức tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Giới thiệu các loại hình, các quy định và khuyến khích học sinh tham gia hoạt động các câu lạc bộ sở thích, tài năng, văn hóa, thể dục thể thao, diễn đàn trong trường; các hoạt động Đoàn.

5. Xây dựng kế hoạch giáo dục để chủ động, linh hoạt thực hiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch Covid - 19 tại địa phương; huy



động các nguồn lực tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện cần thiết để tổ chức hiệu quả việc học trực tuyến, học trên truyền hình; tăng cường phối hợp với gia đình học sinh phổ thông tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương, nhà trường để việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả; có biện pháp thiết thực hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn thiếu phương tiện học tập.

Xây dựng hệ thống đề thi, bài kiểm tra, ngân hàng câu hỏi phục vụ tổ chức thi, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh theo hình thức trực tuyến một cách phù hợp; kiên quyết chống bệnh thành tích trong giáo dục, góp phần đạt được mục tiêu “học thật, thi thật, nhân tài thật”, thu hút nhân tài, “học đi đôi với hành” xây dựng phương án tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và các năm tiếp theo, phù hợp với tình hình thực tiễn bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả.

6. Rà soát đối tượng, chuẩn bị hồ sơ thực hiện kịp thời việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng học sinh theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ - CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp sách giáo khoa kịp thời đến các đối tượng học sinh, tiếp nhận học sinh đang về cư trú tại địa phương để phòng, chống dịch Covid - 19; hỗ trợ các học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì Covid - 19, học sinh là con của cán bộ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch; tạo điều kiện tiếp nhận, chuyển trường thuận lợi cho học sinh trong trường hợp gia đình thay đổi địa bàn sinh sống do tác động của dịch COVID-19.

Xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc điểm địa phương và đối tượng học sinh; quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác tư vấn phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thực hiện.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giáo vụ

Thực hiện tốt việc ổn định chỗ ở, nề nếp học sinh đầu năm học; tăng cường việc quản lý học sinh trong các giờ tự học, trực buổi tối.

Phối hợp với Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống cho các em.

2. Đoàn thanh niên

Xây dựng kế hoạch, nội dung cần phổ biến, chuẩn bị tài liệu để triển khai, tổ chức các hoạt động đầu năm học; chú trọng việc thành lập tổ cờ đỏ, đội thanh niên

tình nguyện, đội văn nghệ. Các hoạt động cần được tổ chức song song với các hoạt động học tập ngay sau khi học sinh tựu trường và trong thời gian đầu năm học mới.

Tăng cường công tác quản lý học sinh, lên lịch trực của Ban chấp hành Đoàn trường trình Chi bộ duyệt trước ngày 20/9/2021.

Giao cho đồng chí Cà Thị Cường có trách nhiệm hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài tập thể dục chống mệt mỏi theo quy định.

3. Giáo viên chủ nhiệm

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đón tiếp học sinh năm học 2021-2022, đồng thời rà soát, kiểm tra thông tin đối với các em học sinh chưa ra nhập học báo cáo Ban giám hiệu để kịp thời giải quyết.

Tiếp nhận và phát văn phòng phẩm đầy đủ, kịp thời cho các em học sinh theo quy định; cơ bản hoàn thiện cơ cấu tổ chức lớp học.

Trên đây là kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022 của trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Ban giám hiệu để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (email);;
- Ban giáo vụ (email);
- Đoàn thanh niên (email);;
- Các tổ chuyên môn (email);;
- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG



Vũ Trung Hoàn

